

HUYỆN ỦY PHONG THỔ  
BAN TUYÊN GIÁO

\*

Số 153-CV/BTGHU  
V/v gửi nội dung thông tin tuyên  
truyền tháng 9/2024

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phong Thổ, ngày 30 tháng 8 năm 2024

*Kính gửi:* Các chi, đảng bộ cơ sở.

Để có tài liệu thông tin tại hội nghị sinh hoạt chi bộ tháng 9 cho cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy kính gửi các chi, đảng bộ tài liệu nội dung thông tin của huyện tháng 9/2024. (Có tài liệu gửi kèm).

Nhận được tài liệu này đề nghị các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai tại các hội nghị sinh hoạt chi bộ tháng 9/2024.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- Như trên,
- Lưu BTHU.



**Vương Đào Tiên**

## TIN TRONG HUYỆN THÁNG 9/2024

### **1. Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc huyện Phong Thổ năm 2024**

Trong 2 ngày 14 - 15/8, huyện Phong Thổ tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc huyện Phong Thổ năm 2024. Dự Hội thi có các đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó bí thư thường trực huyện ủy; Mai Thị Hồng Sim - UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban tổ chức Hội thi.

Tham gia Hội thi có 14 đội đến từ 14 đơn vị xã với gần 200 thí sinh tham gia thi là các đồng chí: Cán bộ, công chức, các ban, ngành đoàn thể, người hoạt động không chuyên trách xã; Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ thôn; Trưởng thôn, phó trưởng thôn; Bí thư, Phó Bí thư chi Đoàn thanh niên thôn, bản; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Chi hội phụ nữ thôn; Ban công tác mặt trận thôn; Tổ hòa giải thôn; Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Người dân kinh doanh, sản xuất giỏi, người dân tiêu biểu trên địa bàn các xã.

Thông qua hội thi đã giúp những người trực tiếp tham mưu cho các cấp Ủy đảng, Chính quyền triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện hiểu rõ và nắm vững hơn các quan điểm của Đảng, chương trình, kế hoạch của Nhà nước về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, những nội dung, nhiệm vụ về công tác dân tộc hiện nay. Đây cũng là dịp để các đơn vị, mỗi cá nhân cán bộ, công chức, người dân trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó giúp cho mỗi cán bộ, công chức, người dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn để thực hiện đạt hiệu quả công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.

Kết thúc Hội thi, ban tổ chức đã trao 01 giải nhất cho đội xã Bản Láng; 02 giải nhì cho đội xã Mồ Sì San và Mường So; 03 giải ba cho đội xã Ma Li Pho, Pa Vây Sủ và Nậm Xe. Đây là điều kiện để huyện Phong Thổ lựa chọn các diễn viên, tuyên truyền viên tiêu biểu, xuất sắc thành lập đoàn tham gia tập luyện và dự thi Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác Dân tộc tỉnh Lai Châu năm 2024, dự kiến được diễn ra trong tháng 9 tới đây.

### **2. Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Phong Thổ nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Chiều ngày 16/8, Công an huyện Phong Thổ tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự Đại hội có các đồng chí: Đại tá Bùi Gia Lược - Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lai Châu; Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trịnh Văn Đoàn - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng 39 đại biểu đại diện cho các thế hệ Cựu Công an nhân dân trên địa bàn huyện Phong Thổ.

Trên cơ sở Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Lai Châu được thành lập từ ngày 30/5/2014, Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện Phong Thổ được thành lập với tổng số 9 hội viên. Sau khi thành lập, Ban Chủ nhiệm lâm thời đã xây dựng kế hoạch phát triển. Năm 2014, Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện Phong Thổ tổ chức thành công đại hội lần thứ Nhất và phát triển theo đúng quy định. Trong 10 năm qua, Câu lạc bộ đã phát triển thêm 05 hội viên và đã được các cấp, các ngành đánh giá cao về vị trí, chức năng hoạt động cũng như sự nhạy bén trong triển khai các mặt công tác. Thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh Lai Châu, Hội Cựu Công an nhân dân huyện Phong Thổ được thành lập và tiến hành Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên này, Hội cựu Công an nhân dân huyện Phong Thổ thực hiện tuyên truyền sâu rộng tới các hội viên và lực lượng cựu Công an nhân dân về tôn chỉ, mục đích của Hội; về chính sách, pháp luật, nghĩa vụ, trách nhiệm của hội viên đối với các hoạt động của Hội nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, tham gia góp phần xây dựng phát triển Hội ngày càng vững mạnh. Tổ chức các hoạt động nghĩa tình, chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân huyện Phong Thổ khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng chí Nguyễn Bá Tiến được bầu giữ chức danh chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân huyện Phong Thổ khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

### **3. Kỳ họp thứ 21 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Phong Thổ khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Sáng 19/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phong Thổ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ hai mươi một (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Bảo Trung - Phó Bí, Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Vương Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp đã thông qua 05 tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình ban hành nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tờ trình ban hành nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (đợt 4). Tờ trình về việc phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (đợt 4). Tờ trình về việc điều

chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phong Thổ. Tờ trình về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng trụ sở làm việc công an các xã biên giới; các chế độ chính sách và nhiệm vụ phát sinh năm 2024. Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Sau khi nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các Tờ trình của UBND huyện và thống nhất biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện với các nội dung nêu trên.

#### **4. Phong Thổ tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025**

Chiều ngày 19/8, huyện Phong Thổ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Quang Tuấn - TUV, Bí thư huyện ủy; Vũ Tiến Hoá - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu; thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Năm học 2023-2024, công tác giáo dục của huyện Phong Thổ có những chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt và vượt kế hoạch giao. Trong đó, cơ sở vật chất trường, lớp học đã được kiên cố hoá tại hầu hết các trung tâm xã; kỷ cương, nề nếp trong các nhà trường được tăng cường. Công tác quản lý và điều hành được đổi mới. Việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học đem lại hiệu quả cao. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng. Chất lượng giáo dục các bậc học nâng cao. Bậc mầm non có 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng theo quy định. 91,5% trẻ mẫu giáo phát triển bình thường về cân nặng. 99,8% học sinh tiểu học đạt và tốt về năng lực; 100% học sinh tiểu học đạt và tốt về phẩm chất. Bậc THCS, có 98% học sinh xếp loại học lực trung bình trở lên. 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình trở lên. Huyện giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ, thực hiện đúng tiến độ công tác phổ cập giáo dục ở cả 3 cấp học.

Tại hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian tham luận các nội dung liên quan đến một số giải pháp cải tạo cảnh quan trường lớp, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; huy động học sinh từ các điểm bản về trung tâm học tập; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn thông qua tiết dạy học kết nối tại trường tiểu học.

Năm học 2024 - 2025 ngành GD&ĐT huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT; đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp với năng lực, trình độ đối tượng học sinh, chú trọng giáo dục rèn luyện kỹ năng, phương pháp tư duy, phẩm chất đạo đức cho học sinh; giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các trường trên địa bàn đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia,

đồng thời quan tâm ưu tiên nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác phần đầu hoàn thành mục tiêu các trường đạt chuẩn quốc gia trong kế hoạch năm học 2024 - 2025 và các năm tiếp theo; tăng cường nguồn lực xã hội hoá để đầu tư cho GD&ĐT, quan tâm cơ sở vật chất trường, lớp, các thiết bị dạy và học, các điều kiện tổ chức nội trú, bán trú cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; chủ động thu hút, tuyển dụng giáo viên, quan tâm, chia sẻ, động viên tạo mọi điều kiện để các thầy, cô giáo yên tâm công tác.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ tặng giấy khen cho 11 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác ôn thi học sinh giỏi năm học 2023-2024.

### **5. Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Huyện ủy Phong Thổ và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam**

Ngày 22/8/2024 tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam, huyện Phong Thổ và Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp về đào tạo nghề và giải quyết việc làm 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2024. Dự có các đồng chí: Bùi Xuân Lâm, ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch công đoàn; đồng chí Vũ Văn Thịnh, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ; đồng chí Trần Bảo Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ.

7 tháng đầu năm 2024 huyện Phong Thổ và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đã có sự phối hợp trong triển khai thực hiện Quy chế phối hợp; UBND huyện Phong Thổ và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đã kịp ban hành kế hoạch phối hợp tuyên truyền, triển khai Quy chế phối hợp; sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan và cấp ủy, chính quyền một số xã của huyện Phong Thổ đã đạt được một số kết quả: Người lao động đã nhận thức đầy đủ về công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương; Công tác tuyển chọn lao động đi học tập và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện đúng quy định; việc hướng dẫn lao động lập hồ sơ đi học được thực hiện kịp thời, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho người lao động; 100% người học sau khi tốt nghiệp đều được bố trí vào làm việc ngay; học sinh sau khi tốt nghiệp được tiếp nhận đi làm ngay theo đúng cam kết, ngày công đạt 800.000 – 1.200.000 đồng, có lao động đạt trên 25 triệu đồng/tháng, đặc biệt đã có những công nhân có mức thu nhập hàng tháng cao như lao động Phần Lao San (*Bản Nhóm II, Vàng Ma Chải*) thu nhập 3 tháng (*lương tháng 1,2,3 + thưởng Tết năm 2024*) đạt trên 90 triệu đồng; Hàng Quý Nhà trường đều thông tin bằng văn bản đầy đủ kịp thời đến địa phương về

tình hình tuyển sinh, học tập và làm việc của người lao động; Trong những năm vừa qua, Phòng TSĐB2 nhà trường đã phối hợp xây dựng được một số gương công nhân điển hình phục vụ công tác tư vấn, định hướng học nghề - lao động - việc làm tại địa phương; do đó công tác tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cũng có nhiều thuận lợi; Công tác báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm được hai bên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm theo đúng quy chế đã đề ra; thông qua các báo cáo đã đánh giá đúng, khách quan kết quả đạt được, xác định những điểm còn tồn tại, hạn chế đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp triển khai trong giai đoạn tiếp theo; Ngoài ra, trong các đợt tư vấn, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đã cử các gương công nhân điển hình tiêu biểu là công dân huyện Phong Thổ để cùng phối hợp tuyên truyền tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn số hạn chế: Công tác trao đổi thông tin giữa Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ban Thường vụ Đảng uỷ nhà trường còn chưa thường xuyên; so với cùng kỳ năm 2023, số lượng người lao động đăng ký học tại Trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam bằng 60 % so với cùng kỳ năm 2023. Một số xã năm 2023, công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm thực hiện tốt, tuy nhiên đến thời điểm báo cáo hiện chưa có học sinh tham gia (*Pa Vây Sừ, Khổng Lào, Huổi Luông, TT Phong Thổ*).

5 tháng cuối năm 2024 hai bên đề ra một số giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin giữa hai đơn vị để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy chế; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã; giao trách nhiệm cụ thể trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nội dung Quy chế và Kế hoạch phối hợp đảm bảo chỉ tiêu đặt ra; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong đó tập trung tuyên truyền các gương lao động điển hình trên địa bàn huyện từ đó tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ đến người lao động. Phối hợp xây dựng Video phục vụ công tác truyền thông, hàng năm bổ sung nhân tố mới là các gương công nhân tích cực có giá trị cao trong truyền thông; tập trung tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng đối với các em học sinh tại Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX của huyện. Tiếp xúc tư vấn giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ...; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm; vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia học nghề và giải quyết việc làm việc tại Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam để góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, ổn định đời sống tinh thần cho người dân.

## **6. Hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Nhùn và Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ.**

Sáng ngày 29/8/2024, tại huyện Nậm Nhùn, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ và Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Nhùn đã tổ chức Hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai huyện. Dự Hội nghị, về phía huyện Phong Thổ có các đồng chí: Đinh Quang Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Bảo Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Vương Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, phòng ban huyện. Về phía huyện Nậm Nhùn có đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, phòng ban huyện.

Tại Hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, 2 huyện đã cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, lĩnh vực kinh tế... Sau khi thảo luận, thay mặt Ban Thường vụ hai huyện, đồng chí Đinh Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ và đồng chí Mùa A Trừ - Bí thư Huyện ủy Nậm Nhùn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai huyện. Theo nội dung thống nhất, các địa phương sẽ tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; tạo điều kiện để các tổ chức và doanh nghiệp của hai huyện vào nghiên cứu, liên doanh, liên kết đầu tư tại mỗi bên, quảng bá sản phẩm, giao thương hàng hóa; phát triển dịch vụ du lịch, thương mại, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; phối hợp thực hiện công tác y tế, giáo dục, đảm bảo quốc phòng, an ninh...tăng cường phối hợp chỉ đạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Lai Châu.